

Điều Lầm Tưởng và Sự Thật về College Bound

Điều Lầm Tưởng

College Bound là học bổng toàn phần.



Tôi được đảm bảo tài trợ mỗi năm khi theo học tại trường tham gia chương trình.



Tôi chắc chắn sẽ nhận được sự hỗ trợ của College Bound nếu tôi đã ghi danh và đáp ứng mọi yêu cầu.



Tôi có thể sử dụng College Bound để lấy bằng thạc sĩ.



Tôi không cần hoàn trả khoản tài trợ College Bound trong bất kỳ trường hợp nào.



Tôi không thể nghỉ học một học kỳ hoặc một năm học.



Tôi là sinh viên không có giấy tờ hợp lệ, sống tại tiểu bang Washington và không đủ điều kiện tham gia College Bound.



Sự Thật

College Bound có thể không chi trả toàn bộ chi phí. Số tiền trợ cấp của sinh viên được xác định sau khi WA Grant và các khoản hỗ trợ hoặc chương trình học bổng khác của tiểu bang được trao. Chương trình này có thể tài trợ tiền ăn ở nếu đã có một hình thức hỗ trợ tài chính khác chi trả học phí.

Đơn xin hỗ trợ tài chính của bạn sẽ được xem xét hàng năm để xác nhận rằng bạn thuộc trường hợp có thu nhập đáp ứng yêu cầu. Bạn cũng phải duy trì SAP (Satisfactory Academic Progress, Kết Quả Học Tập Đáp Ứng Yêu Cầu) theo quy định của trường bạn theo học.

Nếu bạn đã nhận đủ tiền WA Grant hoặc các khoản hỗ trợ khác, bạn có thể sẽ không nhận được thêm hỗ trợ nào. Tìm hiểu thêm về College Bound và Điều Phối WA Grant trên trang mạng của chúng tôi.

Bằng cử nhân là bằng cao nhất mà bạn có thể đạt được bằng cách sử dụng khoản tài trợ của College Bound, nhưng bạn có thể lấy được nhiều bằng khác nhau—như lấy được bằng cao đẳng liên kết trước khi hoàn thành bằng cử nhân.

Bạn có thể phải hoàn trả tiền nếu không duy trì kết quả học tập đáp ứng yêu cầu (SAP), rút khỏi lớp học sau ngày cho phép hoặc đang trong quá trình hoàn trả hỗ trợ tài chính. Xác nhận chính sách hoàn trả với trường bạn theo học.

Miễn là bạn ghi danh vào cơ sở giáo dục sau trung học trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn có thể nghỉ học một năm (hoặc hơn)!

Miễn là đáp ứng các yêu cầu về cư trú tại tiểu bang và chương trình, bất kỳ sinh viên nào ở Washington đều có thể nhận được College Bound—chỉ cần nộp đơn WASFA thay vì FAFSA.



collegebound.wa.gov